

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

của Nhà nước, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, hạn chế công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động, môi trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp. Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước về độ lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân được tăng cường và tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; xử lý nghiêm các sai phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành. Công tác tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu, chuyển giao thành

tựu KH - CN, các tiến bộ kỹ thuật phục vụ xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được đẩy mạnh. Hoạt động sự nghiệp KH - CN có những bước phát triển tốt; năng lực hoạt động được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước về KH - CN ở địa phương và nhu cầu của các doanh nghiệp. Hoạt động phát triển thị trường KH - CN từng bước được tạo lập; tiềm lực khoa học của các tổ chức KH - CN ngày càng được tăng cường.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện một số sở, ngành đã trả lời, giải trình các vấn đề Đoàn giám sát chỉ ra;

đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KH - CN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: KH - CN là một trong những yếu tố góp phần đưa kinh tế của tỉnh năm thứ hai liên tiếp đạt mức tăng trưởng 2 con số và là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Trong các lĩnh vực đều có sự lồng ghép và có sự đầu tư cho KH - CN. Cùng với nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển KH - CN của tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp thành lập mới đều áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại. Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp, Thái Bình tập trung vào 5 định

hướng đột phá ứng dụng KH - CN hướng tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghệ nhân lực quản trị trong nông nghiệp, phát triển du lịch nông nghiệp. Để KH - CN Thái Bình phát triển, là động lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành các văn bản luật, cơ chế, chính sách để mua sáng kiến, thuê công nghệ, thuê thiết bị trong cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Quốc hội, Chính phủ cần đưa ra quy định cụ thể những nhóm danh mục KH - CN để áp dụng thẩm định; đồng thời, để nghị sớm ban hành bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế về KH - CN để các địa phương có căn cứ khi tiếp nhận các dự án đầu tư vào địa bàn. Ngoài ra, Quốc

luật cụ thể áp dụng cho quá trình cải cách hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư KH - CN ở các địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phùng Đức Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đánh giá cao những kết quả Thái Bình đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KH - CN thời gian qua; đồng thời, ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã khảo sát thực tế tình hình nghiên cứu và ứng dụng KH - CN tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Công ty Cổ phần Thương mại dược - vật tư y tế Khải Hà, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.

CÔNG BỐ CHỈ SỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Những địa phương khác trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2017 lần lượt là: Đà Nẵng (70,1 điểm), Đồng Tháp (68,8 điểm), Long An (66,7 điểm), Vĩnh Long (66,1 điểm)... Đây là những tỉnh, thành phố có nhiều sáng kiến về cải cách hành chính và đổi mới chất lượng điều hành kinh tế. Nhìn chung, so với những năm trước, chính quyền các địa phương đã giải quyết kịp thời hơn các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, chi phí không chính thức có xu hướng được cải thiện tích cực, môi trường kinh doanh bình đẳng hơn và chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính đang có nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng với việc công bố chỉ số PCI năm 2017, báo cáo của VCCI còn dành phần quan trọng phân tích cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp về nỗ lực của các tỉnh, thành phố

trong thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Ngoài ra, báo cáo cũng có chương riêng phân tích về thực trạng, năng lực quản lý, điều hành của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, đánh giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: Cải thiện tích cực là xu hướng chủ đạo trong môi trường kinh doanh của Việt Nam năm vừa qua. Các địa phương đang tích cực vào cuộc, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động áp dụng thực tiễn, kinh nghiệm tốt của những tỉnh dẫn đầu trong cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường

đầu tư, kinh doanh. Nhiều chính sách, chỉ đạo quan trọng của Chính phủ như Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao

năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của

Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả tích cực trên thực tế.



Năm 2017, Thái Bình có 120 dự án đầu tư mới.

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH

QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN

Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Ông Trần Huy Hoàng.
Căn cứ vào Điều 9, Điều 105, Điều 108; Điều 111 của Luật Phá sản năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/QH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;
Căn cứ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản trị viên là hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;
Căn cứ hồ sơ vụ án phá sản thụ lý số 01/2017/TLST-PS về việc "Phá sản" ngày 21 tháng 7 năm 2017.
Căn cứ vào Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS ngày 22 tháng 8 năm 2017 đối với Công ty Cổ phần Hồng Phú. Địa chỉ thôn Hà Nguyễn, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Căn cứ vào Thông báo về việc phá sản Công ty Cổ phần Hồng Phú theo thủ tục rút gọn số 01/2018/TB-TTRG ngày 12 tháng 02 năm 2018.
Xét thấy: Công ty Cổ phần Hồng Phú mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản và Công ty Cổ phần Hồng Phú không còn tài sản để thực hiện phương án phân chia tài sản.

- Chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, giải quyết quyền lợi của người lao động kể từ ngày ban hành quyết định này.
- Chấm dứt Công ty Cổ phần Hồng Phú.
- Thu hồi con dấu của Công ty Cổ phần Hồng Phú để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
- Các vấn đề khác: Danh sách chủ nợ và danh sách người mắc nợ của Công ty Cổ phần Hồng Phú (có danh sách kèm theo).
- Về lệ phí phá sản: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam phải chịu 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) lệ phí phá sản. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Thái Bình đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình theo biên lai thu số 0004820, ngày 06/7/2017 tương lệ phí phá sản.
- Thanh toán chi phí phá sản: Số tiền tạm ứng chi phí phá sản 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng), Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình đã nộp vào tài khoản của Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã được chi phí thanh toán phá sản: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) bao gồm: Thanh toán cho Quản tài viên, trả tiền đăng báo, chi phí xác minh, chi phí bưu phẩm và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật (đã chi). Ngoài ra còn phải chi phí đăng báo, chi phí bưu phẩm và các khoản chi phí khác đối với quyết định tuyên bố phá sản. Số tiền còn lại được hoàn trả lại cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Thái Bình.
- Quyết định tuyên bố Công ty Cổ phần Hồng Phú phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Thái Bình, chủ nợ có quyền để nghị xem xét lại, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có quyền kháng nghị quyết định này.

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố phá sản đối với Công ty Cổ phần Hồng Phú.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1000267781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp, đăng ký lần đầu số 0803000021, ngày 26/9/2001. Địa chỉ thôn Hà Nguyễn, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
- Chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Hồng Phú; đình chỉ giao dịch liên quan đến Công ty Cổ phần Hồng Phú.
- Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tình lãi đối với Công ty Cổ phần Hồng Phú kể từ ngày 13/3/2018;

Danh sách chủ nợ của Công ty Cổ phần Hồng Phú

Số TT (1)	Họ và tên (2)	Địa chỉ (3)	Căn cước (4)	Số nợ (5)				Tổng nợ (6)	
				Nợ đến hạn		Nợ chưa đến hạn			Lãi
				Nợ có bảo đảm	Nợ không có bảo đảm	Nợ có bảo đảm	Nợ không có bảo đảm		
1	Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	100112437		3.389.958.472		4.042.769.227	1.553.795.648	8.986.523.347
2	Chi cục Thuế huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình				160.802.077				160.802.077

Danh sách người mắc nợ của Công ty Cổ phần Hồng Phú

Số TT (1)	Họ và tên (2)	Địa chỉ (3)	Quốc tịch (4)	Căn cước (5)	Số nợ (6)				Tổng nợ	
					Nợ đến hạn		Nợ chưa đến hạn			Lãi
					Nợ có bảo đảm	Nợ không có bảo đảm	Nợ có bảo đảm	Nợ không có bảo đảm		

NÂNG CAO HIỆU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020 đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trồng, quản lý và bảo vệ rừng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020 yêu cầu ngành Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với hai huyện ven biển có rừng rà soát lại các chủ, đơn vị quản lý các dự án trồng, bảo vệ và phát triển rừng; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh về hệ thống tổ chức bảo vệ rừng. Các xã ven biển rà soát lại những vi phạm nuôi tôm trong diện tích có rừng để có biện pháp xử lý. Tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến trong bảo vệ, phát triển rừng, phê phán những hành vi vi phạm... để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ...

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Hiệp Hòa sớm khôi phục lễ hội tại các di tích cấp quốc gia; quản lý chặt chẽ đất đai của các đình, chùa, nơi thờ tự; tổ chức trông coi, bảo vệ các cổ vật; tiếp tục nghiên cứu, lập phương án trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí, đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa tạo nguồn để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các di tích đang xuống cấp.

Chiều cùng ngày, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại đình Phương Cáp, từ đường Tiến sĩ Đặng Nghiêm, Đặng Diên và miếu Hai Thôn.

TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến giải quyết một số vấn đề còn tồn tại trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quý II đạt hiệu quả. Trong đó, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường... Xử lý dứt điểm các vi phạm về hành lang an toàn giao thông, vi phạm Luật Đê điều như: tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm nhà, xây dựng lán, tường rào trong phạm vi hành lang bảo vệ đê, kè... Đẩy mạnh xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa; tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2018

Công an tỉnh Thái Bình thông báo tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân (CAND) năm 2018 như sau:

- Đối tượng**
- Đối với cán bộ, chiến sĩ công an trong biên chế, không quá 30 tuổi.
- Nam, nữ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, không quá 20 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Thái Bình.
- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND có thời gian tại ngũ từ đủ 24 tháng trở lên (tính đến tháng 3/2018), không quy định độ tuổi.
- Chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự được dự thi thêm một lần trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển (tháng 3/2018), không quy định độ tuổi.
Những đối tượng trên đảm bảo các điều kiện sơ tuyển theo quy định của Bộ Công an. Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển vào các trường CAND không đăng ký sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng.
- Phương thức tuyển sinh**
Năm 2018, tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo để làm căn cứ xét tuyển vào các trường CAND.
Riêng học sinh phổ thông và thí sinh tự do chỉ xét tuyển vào hệ Đại học của các Học viện, trường Đại học CAND.
- Tuyển sinh và ưu tiên xét tuyển:** Thực hiện theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui định của Bộ Công an.
Người có nhu cầu đăng ký xét tuyển vào các trường CAND cần tìm hiểu kỹ hướng dẫn tuyển sinh CAND, trực tiếp đến công an các huyện, thành phố nơi có hộ khẩu thường trú đăng ký sơ tuyển. Thời gian đăng ký từ ngày 22/3/2018 đến hết ngày 1/4/2018 (chủ nhật). (Khi đi mang theo học bạ trung học phổ thông hoặc sao trích học bạ có xác nhận của nhà trường, bằng tốt nghiệp THPT (nếu có), hộ khẩu thường trú, CMND hoặc căn cước công dân để kiểm tra. Chiến sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên còn mang theo Quyết định xuất ngũ).
Công an các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn sức khỏe, chính trị, văn hóa và thủ tục đăng ký xét tuyển cho thí sinh.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thực hiện hợp đồng số 25.5.18/HĐKN và hợp đồng số 25.19.18/HĐKN ngày 12/3/2018 giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông Thái Bình về việc thực hiện dự án khuyến nông trung ương giai đoạn năm 2018.
Trung tâm Khuyến nông Thái Bình chào hàng 2 gói thầu:
1. Mua con giống và thức ăn cho mô hình: Liên kết nuôi cá rô phi theo VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm.
- Cá rô phi đơn tính: 9 vạn con, thức ăn: 18.900 kg.
2. Mua con giống và thức ăn tôm sú cho mô hình: Nuôi tôm sú bán thâm canh, đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Tôm sú giống: 65 vạn con, thức ăn 3735kg.
Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng và nhận hồ sơ chào giá từ ngày 22/3 đến ngày 28/3/2018 (trong giờ hành chính).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Khuyến nông Thái Bình - Km3, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 0227.3831.842 (trong giờ hành chính).
Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham dự.